

TIN TỨC

Khóa tu học Phật pháp Âu châu kỳ 23 tại Áo

Qua những bản tin ngắn gửi đi bằng e-mail, chư Tôn Đức và bà con Phật tử xa gần đã biết **Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 23**, năm nay sẽ tổ chức tại **Wieselburg (Áo quốc)** từ ngày 22/7 đến ngày 31/7/2011.

Cách thức di chuyển đến nơi tu học, từ xa có thể đi bằng máy bay, ở gần nước Áo, có thể dùng phương tiện xe lửa hay xe nhà. Bằng máy bay, qua các bản tin ngắn số 1,2,3 đã nói rất rõ. Vấn tất, nên mua vé càng sớm càng tốt nhất là với các hãng bay giá hạ. Nhiều nơi đã hưởng ứng mua sớm khá nhiều. Ở Pháp, vùng Paris, đặt trước 2 nhóm mỗi nhóm 30 người giờ này đã hết chỗ. Hiện tại bước sang nhóm thứ 3, cũng 30 người nhưng đi sớm hơn 1 ngày tức 20/7/2011, chuyến bay 8h15 với giá khứ hồi cao hơn một ít là 160 euros (thay vì giá cũ 139 euros). Kính mong chư đạo hữu học viên lưu tâm, liên lạc về chùa Khánh Anh giữ chỗ càng sớm càng tốt. Nếu đi bằng xe lửa, từ Đức, Thụy Sĩ hay trong nước Áo nên mua vé tới ga Wieselburg. Đi bộ khoảng 10 phút là tới nơi tu học. Nếu đi xe nhà nên theo sự hướng dẫn của GPS đến địa chỉ: **Messe Wieselburg**

Volksfestplatz 3 - 3250 Wieselburg - Austria

Chương trình khóa tu học, đại cương như sau:

- Thứ năm 21/7/11: Học viên văn tập.
- Thứ sáu 22/7/11: **Buổi sáng**: Lễ khai giảng (lúc 10h).
Buổi chiều: Khai thị, buổi tối: các lớp học bắt đầu.
- Thứ bảy 30/7/11: **Buổi sáng**: Thi cuối khóa.
Buổi chiều: lễ bế giảng.
- Chủ nhật 31/7/11: Du ngoạn thủ đô nước Áo.

Nội dung chương trình học năm nay có phần súc tích, cụ thể hơn. Nhất là lớp 2 và các lớp 1A cho giới trẻ. Giảng viên Giáo thọ, ngoài chư Tôn Đức Tăng Già ở Âu Châu, còn có sự cung thỉnh chư Tăng khách đặc biệt giảng huấn đến từ các châu khác: Úc Châu và Mỹ Châu. Như thường lệ, trong các khóa học hàng năm, còn có chương trình sinh hoạt của Gia Đình Phật Tử VN Âu Châu, có một ngày niệm Phật, có phiên họp thường niên của Giáo hội Âu châu...

Mỗi Khóa tu học là xây dựng một bước đi vững chắc. Chẳng những về phương diện học hỏi giáo lý Phật Đà, mà còn là dịp hội họp củng cố mọi sinh hoạt Tăng Già cũng như cư sĩ tại Hải ngoại, nói chung và tại Âu châu nói riêng. Những gia đình có con nhỏ, như các năm trước, bao giờ cũng có tổ chức 1 Đại học Oanh Vũ để nuôi dưỡng các em bằng những sinh hoạt trẻ, tùy theo lứa tuổi do các Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử VN Âu châu đứng ra đảm trách.

Học phí năm nay 150 euros, Gia Đình Phật tử và học sinh 120 euros. Các Phật tử học viên không đi được năm nay, xin kêu gọi mỗi người ủng hộ 1 bao gạo (trị giá 30 euros) để chia sẻ nỗi khó khăn của Ban tổ chức địa phương. Công đức thật là vô lượng. Mọi chi tiết để biết thêm có thể liên lạc về chùa Khánh Anh (Pháp). Điện thoại 00 (33) 1.46.55.84.44 hay e-mail: thichquangdao@khanhanh.fr hoặc khanhanh@free.fr và tại Áo, liên lạc với đạo hữu Kim Dung điện thoại di động 00.43.69919995089.

Một vài nét về Phật tử Việt Nam tại Áo

Như mọi người đều biết Khóa tu học Phật pháp Âu châu Kỳ thứ 23 năm nay tổ chức tại Áo một nước nhỏ trong vùng Trung Âu, nằm bên cạnh nước Đức và các nước Thụy Sĩ, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi và Ý Đại Lợi. Đây là lần đầu tiên tổ chức Khóa tu học Phật Pháp tại nước này. Cho nên bà con Phật tử tại đây rất vui mừng phấn khởi, cố gắng vận động ghi tên và góp phần công quả tùy theo khả năng mỗi người. Bởi vậy cũng xin nói qua vài nét về tổ chức và sinh hoạt của bà con Phật tử VN tại đây, ít nhất từ 20 năm qua.

Sau biến cố 1975, thuyền nhân Việt Nam được thu nhận đến định cư tại nước Áo rất sớm, vào cuối thập niên 70. Lúc đó rất ít chỉ vào khoảng vài trăm người, nhiều nhất ở Vienne và Salzburg. Như trong bản tin ngắn số 1,2 có nói: vào năm 1982, Hòa Thượng Thích Minh Tâm từ chùa Khánh Anh (Pháp) đến thăm bà con đồng hương và Phật tử Việt Nam tại đây. Các buổi lễ như Phật Đản, Vu Lan... lần lượt tổ chức tại Vienne. Khi ấy thường sinh hoạt tại Trung tâm Phật giáo Áo ở Vienne. Cũng xin nói thêm nước Áo lúc đó là nước duy nhất ở Âu châu công nhận đạo Phật là một tôn giáo ngang hàng với các tôn giáo khác như Thiên Chúa giáo... Sau này có thêm nước Ý. Còn các nước như Đức, Pháp, Anh,... vẫn còn xem Phật giáo như là một Hiệp hội (Association) mặc dầu Phật tử trong các nước vừa kể nhiều hơn nhưng chưa đúng tiêu chuẩn bao nhiêu phần trăm trên tổng dân số để được công nhận là một tôn giáo.

Trở lại câu chuyện bà con Phật tử VN ở Áo lúc đó chỉ vào khoảng vài trăm người. Nhưng chưa có chùa cũng như chưa có 1 thầy VN nào trực tiếp tại chỗ để hướng dẫn các Phật sự. May mắn thay, có 1 thầy Nam Tông (ĐD Selawansa), người Tích Lan du học tại Áo, đậu tiến sĩ và được mời dạy lại tại trường đại học Vienne về tôn giáo và triết học. Thầy là người gần gũi nhất và nâng đỡ mọi sinh hoạt Phật sự cho cộng đồng Phật tử Việt Nam tại đây cho đến ngày nay.

Sau nhiều năm sinh hoạt với Hòa Thượng Thích Minh Tâm và Tăng Ni chùa Khánh Anh (Pháp) bà con Phật tử ở đây mới chịu ngồi lại để thành lập ra 1 hội lấy tên là Hội văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Vienne và làm lễ ra mắt trong dịp Vu Lan 1987 tại Vienne. Hội trưởng đầu tiên đạo hữu Lê Văn Tuấn pháp danh Minh Thiện (nay đã quá vãng). Hội trưởng đời thứ hai: đạo hữu Lê Văn Ty. Hội trưởng đời thứ ba: đạo hữu Huỳnh Bửu Phan cho đến ngày nay (xuất gia là Sa Di Vạn Bảo).

Như trên đã nói, chưa có 1 ngôi chùa Việt Nam ở Áo nên mỗi lần làm lễ phải mượn trung tâm Phật giáo Áo ở Vienne. Nhiều khi không thuận duyên phải mượn hội trường riêng để sinh hoạt cho các kỳ lễ đồng đạo như Tết Nguyên Đán hay Phật Đản, Vu Lan,... Gần đây bà con Phật tử mới đi đến quyết định: thuê mượn lâu dài 1 nơi trong thành phố để làm Niệm Phật Đường lấy tên là Niệm Phật Đường Minh Tịnh ở địa chỉ: Haberlgasse 73 - 1160 Wien

Hòa Thượng Thích Minh Tâm là người đầu tiên hướng dẫn các sinh hoạt Phật sự tại Áo từ năm 1982, như trên đã nói. Nhưng từ năm 1990, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu được thành lập, thầy phải phân chia thời gian để đi các nước trong vùng Âu châu sinh hoạt, nên mỗi năm chỉ đến Áo được 1 hoặc 2 lần. Do đó Giáo Hội Âu châu đã cung thỉnh thêm Hòa Thượng Thích Trí Minh từ Na-uy thỉnh thoảng về hướng dẫn Phật sự tại Áo kể từ cuối thập niên 90 cho đến ngày nay.

Bây giờ người Việt ở Áo đông hơn, có khoảng 2000 người, đa số tín ngưỡng Phật giáo. Nhưng chưa có cơ duyên học hỏi giáo lý. Bởi vậy năm nay có Khóa tu học Phật pháp Âu châu tổ chức tại đây, bà con ai ai cũng rất vui mừng phấn khởi, mong có cơ hội đóng góp công quả cũng như học hỏi với chư Tôn đức Tăng Ni và gần gũi trao đổi hàn huyên với bà con Phật tử khắp nơi quy tụ về đây, nhất là các nước trong vùng Âu châu.

Đại Giới Đàn Quảng Đức 2011 tại Lyon (Pháp)

Tại Âu châu, Đại Giới Đàn được tổ chức lần thứ nhất lấy tên Tổ Liễu Quán nhân dịp khánh thành chùa Thiện Minh (Lyon - Pháp) từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 5 năm 1990.

Thấm thoát đến nay đã 20 năm trôi qua. Năm nay, 2011, trong vùng Âu châu mới tổ chức Đại Giới Đàn lần thứ 2 lấy tên Đại Giới Đàn Quảng Đức từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 9-2011. Ngày sau cùng là ngày Hiệp Kỳ Lịch Đại Tổ Sư (ngày về nguồn lần thứ 5).

Nói như thế không có nghĩa trong 20 năm qua không có người thọ giới hay không có Giới Đàn để cho các giới tử thọ giới. Hầu hết các chùa đều có tổ chức, nhất là sau mùa an cư, hoặc là gửi về trong nước thọ giới. Kỳ này nhân cơ hội có nhiều bậc tôn túc ở hải ngoại vân tập về Pháp trong dịp Hiệp Kỳ Lịch Đại Tổ Sư vào tháng 9 năm nay, GHPGVNTN Âu Châu lấy quyết định tổ chức một Đại Giới Đàn với danh hiệu Bồ Tát Quảng Đức.

Ban Kiến Đàn là GHPGVNTN Âu châu, đã ủy nhiệm cho Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt, trưởng ban tổ chức ngày Hiệp Kỳ năm nay kiêm luôn chức trưởng ban Kiến Đàn. Hàng Tam Sư Thất Chứng sẽ là các bậc Trưởng lão đến từ các châu lục. **Đàn Đầu: Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Mỹ châu), Yết Ma: Hòa Thượng Thích Như Huệ (Úc châu), Giáo Thọ: Hòa Thượng Thích Minh Tâm (Âu châu).**

Chư tôn Thất Chứng và các chức vụ quan yếu của Đại Giới Đàn sẽ cung thỉnh các bậc Tôn Túc đến từ các Giáo hội ở các châu. Do đó Đại Giới Đàn này, tuy Âu châu tổ chức nhưng lại có tính cách "*Liên Châu*". Danh sách đầy đủ Chư Tôn Túc trong Đại Giới Đàn Quảng Đức sẽ được cập nhật loan báo đầy đủ trong những bản tin sắp tới.

Phần còn lại hiện nay là lời kêu gọi các giới tử ghi danh "*Cầu Thọ Giới*". Giới Đàn này mở rộng từ Tỳ kheo, Tỳ kheo ni giới cho đến Thức-xoa-ma-na-ni, Sa-di, Sa-di-ni giới cho hàng xuất gia, Bồ Tát giới, Thập Thiện giới cho hàng cư sĩ tại gia.

Ban Kiến Đàn thành tâm kêu gọi các giới tử xuất gia cũng như tại gia, nếu hội đủ điều kiện nên phát tâm đồng mãnh lãnh thọ giới pháp của Phật để tinh tấn tu hành, để báo ân đức cao dày của chư Phật và Lịch Đại Tổ Sư. Các giới tử phát nguyện thọ giới trước hết nên xin phép Bồ Sư với lời giới thiệu đệ tử đến với Giới Đàn, rồi ghi danh vào "*Đơn xin thọ giới*" gửi về chùa Thiện Minh ở Lyon (Pháp). Giới tử bắt luận ở đâu: Âu, Mỹ, Úc hoặc Á Châu và bắt luận thuộc Giáo hội nào nếu hội đủ điều kiện cũng đều được thu nhận tất cả.

Muốn biết thêm thể lệ và chi tiết Đại Giới Đàn xin liên lạc về Chùa Thiện Minh (Lyon-Pháp) càng sớm càng tốt qua địa chỉ: 51 rue Cuzieu - 69110 Sainte Foy Les Lyon

phone: (33)04.75.59.77.47 email: tanhthiet2002@yahoo.com

Trong kinh Niết Bàn Đức Phật dạy rằng: **Sống vào đời không có Phật, các Tỳ kheo nên tôn thờ giới luật làm thầy. Giới luật còn là Đạo Pháp còn. Dầu Thế Tôn có hiện diện trên thế gian bao nhiêu năm đi nữa cũng chỉ dạy như thế mà thôi.** Chính điều đó là động cơ thúc đẩy hàng đệ tử của Phật đầu sống bất luận ở đâu vào thời đại nào đi nữa, cũng đều luôn luôn phải gìn giữ giới luật và phát huy đời sống theo giới luật làm nền tảng để duy trì Đạo Pháp trên thế gian.

Cũng xin nói thêm Đại Giới Đàn Quảng Đức được tổ chức nhân dịp Lễ Hiệp Kỳ Lịch Đại Tổ Sư từ 8 đến 11/09/2011. Hai ngày đầu dành cho Đại Giới Đàn và hai ngày sau là Lễ Hiệp Kỳ. Bởi vậy chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm trong dịp này hoặc là tham gia Đại Giới Đàn hay tham dự Hiệp Kỳ. Hoặc tham dự cả hai. Nhận lãnh trách nhiệm và phận sự cả hai.

Tuy nhiên, trong thời gian Đại Giới Đàn 2 ngày đầu, ngoài chư Tôn Đức Tăng Ni liên hệ, các sinh hoạt Tăng Sư khác vẫn có thể tiến hành song song. Cụ thể như trong khi Đại Giới Đàn truyền giới Tỳ Kheo, Sa Di... trên Chánh điện, thì các hội trường khác có thể diễn tiến song song về Hội nghị hay Hội thảo các chuyên đề của Tăng Đoàn, Tăng Sư...

Chương trình chi tiết cập nhật này sẽ được Ban Kiến Đàn thông báo đầy đủ trong những bản tin sắp tới.

Bước sang ngày thứ bảy 9/9 chương trình Hội Thảo chuyên đề về chư vị Tổ Sư: Hòa Thượng Thích Quảng Đức & Hòa Thượng Thích Thiện Minh.

Tăng Ni và Phật tử tại đạo tràng được yêu cầu tham dự đông đủ trong một chương trình duy nhất. Trong ngày trọng

đại này, thỉnh chúng đầu là xuất gia hay tại gia cũng đều tham gia đầy đủ với sự lắng nghe và góp ý chân thành để phần Hội Thảo về chư vị Tổ Sư hiện đại đem lại nhiều lợi ích thiết thực về sau...

Tang lễ Cố Trưởng Lão HT. Thích Trí Chơn

... Tài hoa nghiên bút thom văn giới

Đạo hạnh nhân từ tỏa thiên môn,

Sống chết đến đi hằng tự tại

Bước Sen tịch lặng điểm chơn thường... (Trích diễn văn Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ)

...Thưa Giác Linh, chúng ta cùng 1 thế hệ, nhập đạo và trưởng thành từ quê hương, cùng góp sức xây dựng cho nền Phật giáo nước nhà từ trong nước ra đến hải ngoại. Nay GH vẫn còn trăm việc phải làm, nhiều dự án văn hóa, giáo dục, hoàng pháp vẫn còn dở dang và mong đợi sự tiếp nối của các thế hệ kế thừa, sao Ngài nở bỏ chúng tôi mà đi trước !

Dẫu biết rằng các pháp hữu vi đều như bọt nước, sớm hợp tối tan, nhưng mấy ngày nay, chúng tôi vẫn lặng người thương tiếc sự ra đi đột ngột của Ngài... (Trích cảm từ của Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ).

Tang lễ chính thức bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều chủ nhật 20/3/11 tại chùa Bát Nhã (Santa-Ana, Hoa Kỳ). GHPGVNTN ở các châu lục xa xôi đều có cử đại diện về tham dự. HT. Thích Minh Tâm, HT. Thích Tánh Thiệt đại diện GHPGVNTN Âu Châu, HT. Thích Bảo Lạc đại diện GHPGVNTN tại Úc Đại Lợi & Tân Tây Lan. TT. Thích Bổn Đạt đại diện GHPGVNTN tại Canada. Và đông đảo Tăng Ni thuộc GHPGVNTN Hoa Kỳ, các GHPG thân hữu tại Hoa Kỳ, cũng như trong tiểu bang Cali, cùng toàn thể Phật tử các giới khoảng 300 người đồng cung kính cầu nguyện cung thỉnh Kim quan Cố Trưởng Lão HT. Thích Trí Chơn, dưới sự chứng minh của Đại Lão HT. Thượng Thủ Thích Tâm Châu đến từ tổ đình Từ Quang, Canada.

Sau phần hành chánh, điệu văn, cảm từ, tụng niệm, phát trần, là lễ di quan, khởi hành lúc 3 giờ, dưới 1 cơn mưa nhẹ. Nhưng trên đường đi và nhất là khi Kim quan đưa vào nơi trà tỳ, cơn mưa đổ ập xuống mãnh liệt.

Phần tro xá lợi được đưa thờ tại Phật Học Viện Quốc Tế (North Hills Cali) sau lễ chung thất 49 ngày sẽ đưa về thờ vĩnh viễn tại Tổ Đình Linh Mục Hải Ngoại (Tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ). Đức bao dung thâm nhuần cõi tục lụy Nghĩa thâm tình tở đậm chơn thiên môn. (Câu đối hai bên linh xa tiễn đưa HT. Thích Trí Chơn)

Đại Hội và lễ phát nguyện Tân Ban Hướng

Dẫn Gia Đình Phật Tử VN tại Pháp quốc

Ngày 26.03.11 các Huynh trưởng đại biểu của Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Pháp đã vân tập về chùa Khánh Anh để công cử lại tân Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật tử tại Pháp (BHD) nhiệm kỳ 2011-2014. Buổi lễ khai mạc đại hội đã diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm và lễ giáo dưới sự chứng minh của chư TT Thích Quảng Đạo, ĐĐ Thích Nhuận Hương, ĐĐ Thích Quảng Giới, NS Thích Nữ Diệu Trâm, TX TN Diệu Hòa. Sau đó với sự điều hành của 2 Htr Tâm Bạch và Phúc Tâm đại diện của Ban Hướng Dẫn Âu Châu, các Huynh trưởng đại biểu đã công cử tân Ban Hướng Dẫn với thành phần như sau:

Trưởng ban: Minh Hiền-Lê Vinh; Phó trưởng ban: Viên Lợi-Lý Mạnh Tài; Tổng thư ký: Minh Trí-Nguyễn Chánh Lý; Phó TTK: Nguyễn Đức-Bùi Thanh Phước; Thủ quỹ: Quảng Tịnh-Bùi Thanh Tâm; Ủy viên Giáo Dục và Tu thư: Quảng Long-Cao văn Trường Clément; Phụ tá: Diệu Đạo-Phan Song Phương; Ủy viên Doanh Tế và Xã hội: Quảng Diệu-Cao văn Trường Huyền; Phụ tá: Quảng Phước-Lê Hữu Quận; Ủy viên Kỹ thuật: Quảng Nghiệp-Cao văn Trường Vincent; Phụ tá 1: Minh

Trung-Trương Khánh Duy; Phụ tá 2: Quảng Hưng-Đặng Thanh Long; Ủy viên Văn Mỹ nghệ: Diệu Đạo-Phan Song Phương; Phụ tá 1: Viên Lợi-Lý Mạnh Tài; Phụ tá 2: Diệu Bạch-Bùi thị Tuyết Trinh; Phụ tá 3: Tịnh Liên-Lý Anh Thư; Phụ tá 4: Minh Hòa-Võ Đình Khánh; Ủy viên ngành Thanh nam: Quảng Hưng-Đặng Thanh Long; Phụ tá: Nguyễn Đức-Bùi Thanh Phước; Ủy viên ngành Thanh nữ: Quảng Diệu-Cao văn Trường Huyền; Phụ tá: Mỹ Tiên-Vũ Mỹ Linh; Ủy viên ngành Thiếu nam: Quảng Đạt-Desault Ngọc Sơn; Phụ tá: Minh Trung-Trương Khánh Duy; Ủy viên ngành Thiếu nữ: Mỹ Tiên-Vũ Mỹ Linh; Phụ tá 1: Diệu Bạch-Bùi Thị Tuyết Trinh; Phụ tá 2: Quảng Hiền-Desault Ngọc Thảo; Phụ tá 3: Hồng Hạnh-Trương Thùy Linh; Ủy viên ngành Oanh Vũ nam: Quảng Tịnh-Bùi Thanh Tâm; Ủy viên ngành Oanh Vũ nữ: Diệu Phương-Nguyễn t.Ngọc Dung; Phụ tá: Diệu Đạo-Phan Song Phương.

Tân Ban Hướng Dẫn sau đó đã làm lễ phát nguyện nhận lãnh trách nhiệm, tiếp tục con đường phụng sự đạo pháp và giáo dục hướng dẫn thanh thiếu đồng niên đàn em thành những người Phật tử chân chánh.

Nhiều đề án sinh hoạt đã được chấp thuận thông qua như tích cực tham gia chương trình tu học Phật pháp trên Paltalk của BHD Âu châu chủ trương, thực hiện DVD sinh hoạt và cùng chung làm phong phú trang Web của BHD Pháp quốc. Sinh hoạt gần nhất là tổ chức trại họp bạn Quán Âm 8 trong 3 ngày 23, 24 và 25.04.11 tại chùa Phổ Hiền (Strasbourg) mà Ban Quản Trại đã được thành lập ngay trong đại hội này.

Trong dịp này chị Tâm Bạch, Trưởng Ban BHD GĐPT Việt Nam Âu châu cũng đưa ra lời kêu gọi các Gđpt Pháp quốc tham dự lễ Kỷ Niệm Chu Niên 20 năm BHD Âu châu sẽ được tổ chức trong lòng Khóa tu học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 23 tại Áo quốc trong tuần lễ cuối tháng 7.2011, cùng đóng góp biên soạn Kỷ Yếu 20 năm với nội dung viết về sinh hoạt, những kỷ niệm và hình ảnh.

Đại hội chấm dứt bằng buổi lễ thọ nhận cấp Tín của Huynh trưởng Minh Hiến-Lê Vinh tại chánh điện chùa Khánh Anh dưới sự chứng minh của TT Thích Quảng Đạo là Cố Vấn Giáo Hạnh của Gđpt Quảng Đức. Thương chúc Htr Minh Hiến "*chân cúng đá mềm*" đi trọn cuộc đời huynh trưởng vì tổ chức và đàn em.

Bát quan Trai giới

"Thọ bát quan trai giới, một ngày một đêm, thời gian tuy ít nhưng phước báo không lường..." Đó là lời khuyến tấn của Giới sư, khi truyền trao 8 pháp trai giới cho các giới tử tại gia.

Bát quan trai giới, khởi từ thời Đức Thế Tôn còn tại thế, do Tín nữ Visakha thỉnh cầu. Theo sử sách, Bà là một Ưu ba di đầy đủ phước báo thế gian, nhưng chưa có nhân duyên để xuất gia. Nên bà tha thiết thỉnh cầu Đức Thế Tôn làm thế nào để cho hàng tại gia Phật tử có thể tu tập hạnh xuất gia trong khi còn phải sống trong cảnh gia đình với bao nhiêu thú ràng buộc liên hệ. Do đó, Đức Phật chế ra Bát quan trai giới cho lớp Ưu bà tặc, Ưu bà di tu tập hạnh xuất gia trong một ngày 1 đêm.

Nếu so với 10 giới đầu tiên của vị xuất gia là Sa Di giới, thì 8 giới Bát quan trai đã chiếm lĩnh hết 9 giới của người xuất gia rồi. Chỉ trừ có giới thứ 10 mà thôi. Nói 8 giới thành 9 giới, bởi lẽ giới thứ 7 của Bát quan trai gồm cả 2 giới thứ 7 và thứ 8 của Sa di giới, tức là: không được ngồi giường cao rộng lớn, không làm trò nhạc ca múa và cố ý xem nghe (giới thứ 7 của bát quan trai), giới này trong Sa di giới "*tách*" ra làm 2.

Như vậy, một ngày một đêm giữ gìn nghiêm chỉnh 8 giới đã phát nguyện, người "*giới tử*" tại gia chính thức đã thực tập đời sống xuất gia ngay khi mình còn sống trong cảnh đời hiện tại.

Sau 24 giờ, xả giới, người Phật tử ra về nhập vào dòng đời đua chen, phức tạp, nhưng với một tâm trạng vững vàng, với lòng tin sắt đá để tiến tu đạo nghiệp, xây dựng cuộc đời với tấm lòng cởi mở, bao dung can đảm, chấp nhận mọi sự hiểm nguy, khó nhọc.

Trong chiều hướng đó các Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay, nhất là ở hải ngoại, kêu gọi, khuyến khích, tạo nhân duyên để cho Phật tử tại gia có cơ hội thực hành Bát quan trai giới, trung bình một tháng một kỳ tại địa phương của mình. Nếu được, thỉnh thầy nơi khác về trợ lực, diễn giảng, hướng dẫn tu tập thì càng quý hóa hơn.

Chính vì thế, trong thời gian 3 tháng qua, từ chùa Khánh Anh (Paris-Pháp), Hòa Thượng Thích Minh Tâm được mời đến truyền giới, diễn giảng, chủ lễ về Bát quan trai giới tại các đạo tràng: Chùa Tâm Giác (Munchun-Đức quốc) từ 15 đến 16/01/11. Chùa Phổ Hiền (Strasbourg-Pháp) từ 26-27/02/11. Chùa Quang Minh (Esbjerg-Đan Mạch) từ 5/3 đến 6/3/11. Và gần đây Bát quan trai giới tại Chùa Cổ Lâm (Seattle-Hoa Kỳ) 26 đến 27/3/11.

Do hoàn cảnh đặc biệt của mỗi địa phương cũng như hợp với thời điểm tổ chức mà mỗi đạo tràng lại có thêm một sắc thái đặc biệt. Chẳng hạn Bát quan trai giới tại chùa Tâm Giác (Đức) lại trùng hợp vào dịp lễ Phật Thành Đạo. Bát quan trai giới tại chùa Phổ Hiền (Pháp) vào tháng giêng Tết Tân Mão, nên vẫn còn không khí cầu an đầu năm với Kinh Dược Sư và 12 lời nguyện của Ngài. Bát quan trai giới tại chùa Quang Minh (Esbjerg-Đan Mạch) sau phần "*thọ bát*" còn "*đeo*" thêm một lễ Quy Y Tam Bảo cho các Phật tử tại gia phát nguyện nhận lãnh Quy Y. Bát quan trai tại chùa Cổ Lâm (Hoa Kỳ) lại "*trúng*" vào dịp vía Quan Thế Âm. Lại thêm gặp dịp có thiên tai động đất, sống thần tại Nhật Bản, nên những buổi lễ cầu nguyện trong dịp này cũng đều hướng tới các nạn nhân thiên tai tại Nhật.

Nhưng đâu có một vài khác biệt do địa phương hay thời điểm, phần cốt lõi của Bát quan trai giới vẫn được kêu gọi duy trì thực thi nghiêm chỉnh theo tinh thần giới luật do Đức Phật chế ra chư Tổ Sư truyền thừa cho đến chúng ta ngày nay.

Các thời khóa công phu khuya, tịnh độ, tọa thiền, sám hối, quá đường không thể giản lược. Các thời giảng của pháp sư, và có nơi còn làm thêm lễ Bồ tát cho hàng Bồ tát giới tại gia tụng giới để được nhắc nhở khuyến tấn người cư sĩ thọ giới Bồ tát phải thực hiện những gì mình đã phát nguyện trong ngày Thọ giới.

Tóm lại, Bát quan trai giới là một hình thức tu tập rất thực tế và thích hợp cho hoàn cảnh hiện tại của người Phật tử Việt Nam tại hải ngoại. Bởi vậy mà chư Tôn Đức cũng như các giáo hội các nơi hầu hết đều kêu gọi, tổ chức. Mong sao bà con Phật tử xa gần hưởng ứng dành thời gian tham gia đều đặn để không khí tiến tu của cá nhân cũng như của Cộng đồng Phật tử mỗi ngày 1 rục rờ hơn, tinh chuyên hơn.

Văn phòng Điều Hợp GHPGVNTN Liên Châu đã chuyển về Úc châu

Theo nội dung "*Bản Tuyên Ngôn Úc Châu*" đề ngày 1/1/2009 do kết quả các phiên họp đặc biệt bất thường của 4 Giáo Hội PGVNTN ở Hoa Kỳ, Canada, Úc và Âu châu vào những ngày cuối năm 2008 tại Sydney (Úc), Các GHPGVNTN nói trên đã đồng thuận thiết lập một Văn phòng Điều Hợp làm gạch nối giữa các Giáo Hội ở Hải ngoại.

Các Giáo Hội vẫn giữ sinh hoạt độc lập tại địa phương của mình. Nhưng những Phật sự trọng đại có tánh cách phổ quát liên hệ chung cần có sự điều hợp giữa 4 Giáo Hội tại hải ngoại hiện nay: Úc, Mỹ và Âu châu. Cũng theo tinh thần của "*Bản Tuyên Ngôn Úc Châu*" này, Văn Phòng Điều

Hợp GHPGVNTN Liên Châu sẽ được điều hành bởi một Chánh văn Phòng và 3 vị Phó Văn Phòng. Tức là 4 vị Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành 4 Giáo Hội ở Úc, Mỹ và Âu châu luân phiên đảm trách trong mỗi nhiệm kỳ là 2 năm. GHPGVNTN Âu châu được suy cử đảm trách nhiệm kỳ đầu tiên từ 2009 đến 2010. Năm nay 2011, Văn Phòng Điều Hành 4 Giáo Hội được chuyển về Úc châu trong nhiệm kỳ 2, tức 2011 đến 2012.

Và, do đó, GHPGVNTN hải ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan đã chánh thức đảm nhiệm Văn Phòng Điều Hành GHPGVNTN Liên Châu bắt đầu từ ngày 1/1/11. Cũng theo "Bản Tuyên Ngôn Úc Châu" nói trên, 3 vị Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành các Giáo Hội còn lại trong các châu đương nhiên giữ vai Phó Văn Phòng Điều Hành. Và Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành của Giáo Hội đảm nhiệm cũng là Tổng thư Ký của Văn Phòng Điều Hành trong nhiệm kỳ 2 năm.

Kính chúc cho Văn Phòng Điều Hành GHPGVNTN Liên Châu nhiệm Kỳ 2, vững tiến trên sứ mệnh "điều hợp" để phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

Lễ Tưởng Niệm liệt sĩ Trần Văn Bá tại Chùa Khánh Anh

Theo thông báo của Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris, Lễ Tưởng Niệm Liệt sĩ Trần Văn Bá (Cựu Chủ tịch Tổng Hội) sẽ được diễn ra ngày thứ bảy 8/1/2011. Buổi sáng lễ cầu siêu cho anh Trần Văn Bá tại chùa Khánh Anh lúc 11 giờ và buổi chiều tại trụ sở Tổng Hội lúc 16 giờ.

Do đó, sáng thứ bảy 08/01/11, đông đảo anh em sinh viên Việt Nam tân cũng như cựu, bà con thân hữu các hội đoàn, nhiều vị nhân sĩ lão thành đã tham dự lễ cầu nguyện cho liệt sĩ Trần Văn Bá đã anh dũng hy sinh ngày 05/01/85 tại Việt Nam, tính đến nay là 26 năm. Sau buổi lễ mỗi người lần lượt đến đốt một nén hương tưởng niệm, trước bàn thờ anh Trần Văn Bá được thiết lập trang nghiêm trước Chánh điện chùa Khánh Anh ở Bagneux (Paris, Pháp quốc).

Sau cùng là bữa cơm chay thân mật tại chùa do mỗi người góp phần công đức với những lời phát biểu cảm tưởng cũng như nói lên ý nghĩa về sự hy sinh anh dũng cho quốc gia dân tộc của liệt sĩ Trần Văn Bá cho đến ngày nay vẫn còn là ngọc đước sáng đối với những người tranh đấu cho Tự do dân chủ và Nhân quyền cho Việt Nam.

Cầu thang máy đã hoàn tất

Nếu lúc này, có vị nào đến tham chùa mới thì sẽ thấy cầu thang máy chạy từ tầng 1 lên tầng 3 đã hoàn tất. Nhưng chưa bấm nút sử dụng được, vì còn đợi "ngày lành tháng tốt".

Đó là cầu thang có nhãn hiệu Otis như ta thường thấy ở các nơi công cộng sử dụng. Có người hỏi rằng: *có đắt lắm không?* Xin thưa: *không đắt lắm. Chỉ vào khoảng 60 ngàn Euros mà thôi. Nhưng tốt nhất là họ cho mình trả từng đợt, mỗi đợt từ 8 ngàn đến 16 ngàn Euros. Và nhà chùa đã trả được ba đợt, tổng cộng 38 ngàn Euros. Còn lại khoảng chừng 3 đợt nữa là "sạch nghiệp".*

Vấn đề phiền phức còn lại là trục trặc kỹ thuật. Nếu cứ vài hôm xảy ra một trận, vài tuần xảy tới một vấn đề. Đó mới là "phiền não". Vậy chúng ta sẽ dùng thang máy này với lời cầu nguyện thế nào cho "Ông Thang Máy" yên ổn bớt bệnh hoạn để bà con gặp nhau nói cười vui vẻ trong cầu thang, thì mới là đại hoan hỷ.

Ổng điện đang đục nhà

Ngay từ trong tết chiếc xe mang nhãn hiệu Olivelec luôn có mặt trong sân sau của chùa. Đó là xe của hãng điện làm việc từ thứ 2 đến thứ 6. Có người nói rằng hãng điện chuyên môn mà sao bắt dây điện không thấy "chuyên môn" tý nào.

Dây điện không dấu vào tường mà lại "lộ thiên" giữa đường đi. Nếu cần, thì cứ khoang lỗ vào tường thoải mái. Hỏi ra mới biết: đó là kỹ thuật "đương đại" chứ không phải cổ lỗ sĩ như chúng ta ngày xưa. Bởi vậy mà tất cả hệ thống chúng ta làm trước đây đều bị cho là "bất hợp lệ" nên phải tháo ra, tất cả cho đi vào phế thải.

Hiện nay, hãng điện Olivelec này đã làm xong hai tầng Sous-Sol. Bây giờ bước sang tầng một, chắc đến mùa hè sẽ hoàn tất. Hãng này "thương xót" chúng ta lắm, chỉ lấy trước sau khoảng 250 ngàn Euros mà thôi. Có điều họ "nhân đạo" không lấy một lần, mà chia ra nhiều cử. Mỗi cử từ 15 đến 20 ngàn, nhưng vào lúc đầu phải đặt cọc 25%. Cho nên cách đây ba tháng, nhà chùa phải mất ăn mất ngủ chạy đôn chạy đáo kiếm cho ra cái Chèque 50 ngàn để đặt cho họ thì công việc mới được bắt đầu trôi chảy cho đến ngày nay.

Có người la lên sao mà mắc quá vậy? Bà con ta làm thợ điện nhiều quá không góp phần công quả được sao? Được thì "được" lắm. (Nếu không được thì đâu có điện xài từ bấy lâu nay). Nhưng "ông nhà nước" thì nói là không được. Nhất là Ông Véritas là cơ quan chịu trách nhiệm trước nhà nước Tây. Ông nói gỡ bỏ là gỡ bỏ. Ông nói OK là OK. Nếu ông không OK thì mình không được phép "an toàn sinh hoạt". Bởi vậy mới là "nghiệp chương nặng nề"!

Ông Gaz chưa chịu tới

Bây giờ tới phiên ông Gaz. Gaz đây là Gaz thành phố tức Gaz de ville. Có ông này thì việc nấu nướng và sưởi ấm suốt cả 5 tầng và Chánh Điện, Hậu Tổ... mới thực hiện được. Nhưng cũng phải 5 phen 7 lượt mới chọn được một dự án thấp nhất "nhân đạo" nhất là khoảng 380 ngàn euros cho suốt 5 tầng Tầng xá, Chánh điện, Giảng đường, Hậu tổ, Nhà bếp... Ông nói tất cả chaudières, radiateurs, mỗi từng lớn nhỏ, đại tiểu chúng đẳng đều tính hết.

Ông nói như thế thì mình hay như thế. Còn thực tế sẽ diễn tiến ra sao sau này thì chỉ có "trời" mới biết. Mình chỉ biết một điều duy nhất, chạy xác bác xang bang, tìm đầu cho ra 30% đặt cọc, tức khoảng 120 ngàn euros có ngay trước mặt để kí hợp đồng trong khi còn phải "chạy" bao nhiêu thứ khác. Bởi vậy kỳ này mới cầu cứu đến ông nhà băng. Đã dứt nợ nhà băng vào năm 2010 (sau 10 năm vay) bây giờ 2011 lại phải khấn gói đến thăm ông này một lần nữa. Hồ sơ đã nộp. Nhưng cứu xét thì chưa nhúc nhích động đậy gì. Cho nên chưa dám nói kết quả sẽ ra làm sao.

Bởi vậy, với câu hỏi "chúng nào làm lễ khánh thành" của chư tôn đức và bà con Phật tử ưu ái khắp nơi đặt ra, thì đây là câu trả lời cụ thể nhất, chính xác nhất. Xin quý liệt vị thương xót mà tiếp tục cầu nguyện cho. A Di Đà Phật.

Lợp mái Tầng xá

Phần còn lại của năm nay không kém phần nặng nhọc. Đó là lợp ngói toàn bộ Tầng xá. Mái này tính luôn 2 bên có thể còn lớn hơn cả mái chánh điện, giảng đường, hậu tổ, và ba ngôi tháp cộng lại. Thế mà kỳ này được phép trở qua Pháp chỉ còn có 3 ông thợ thì không biết đến lúc nào mới xong, trong khi thời tiết bất thường, khi nắng khi mưa. Mà khi mưa thì coi như "thúc thủ như bình" không làm gì được.

Mặt khác, còn trên 200 cửa sổ lớn nhỏ đang được chế tác và sẽ gởi đến trong mùa hè năm nay. Đó là chưa kể gần 20 cửa chống lửa (coupe-feu) mỗi cửa trung bình 1000 euros phải đặt tại Pháp để gọi là đúng theo "not" Pháp thì mới mong chui qua khỏi "vòng kim cô" của mấy ông thần chữa lửa. Bây giờ chưa đeo một vòng kim cô nào chỉ nghe như thế thôi mà nhiều vị cũng đã nhức đầu quá mạng rồi!

Kỳ này xin kể sơ sơ vài chuyện hấp dẫn để hầu Chư tôn đức và bà con Phật tử xa gần đã theo dõi thường xuyên. Còn bao nhiêu chuyện khác xin được phép gác lại kỳ sau sẽ tiếp. Kính mong quý vị và bà con hoan hỷ cho.

(trích từ Bản Tin Khánh Anh tháng 04/2011)